



วันที่ 21 – 27 เมษายน 2553

กขช.ทุ่ม 4 พันล้านพยุงบราคาข้าว

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยมีมติให้เปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณราคาอ้างอิง การจ่ายชดเชยให้ชาวนาตามโครงการประกันรายได้ โดยให้นำราคาซื้อขายจริงในตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน มาคำนวณเป็นราคาอ้างอิง เพื่อให้ชาวนาขายข้าวได้ใกล้เคียงกับราคาที่แท้จริงในตลาด เนื่องจากราคาอ้างอิงเดิมที่กำหนดสูงกว่าราคาซื้อขายจริงในตลาด ทำให้ชาวนาขายข้าวไม่ได้ราคา อีกทั้ง ยังได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้น้อย เช่น ราคาซื้อขายจริงอยู่ที่ตันละ 7 พันบาท แต่ราคาอ้างอิงกลับอยู่ที่ 9 พันบาทต่อตัน ส่งผลให้ชาวนาได้รับเงินจากการประกันราคาเพียง 1 พันบาทต่อตัน ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณราคาอ้างอิงใหม่แล้ว ราคาอ้างอิงข้าวขาวความชื้น 15% จะอยู่ที่ 7,210 บาทต่อตัน ส่วนต่างที่ชาวนาจะได้รับจากโครงการประกันราคาจะอยู่ที่ 2,790 บาทต่อตัน ซึ่งสูตรการคำนวณใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.นี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ชาวนาที่จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากการปรับสูตรคำนวณใหม่ จะไม่มีผลย้อนหลัง และยืนยันว่า รัฐบาลจะไม่มีนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังอย่างแน่นอน ส่วนการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล จะพิจารณาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

นายไตรรงค์ กล่าวว่า กขช.ยังมีมติให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดกลางเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เริ่มตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากชาวนาทั่วราชอาณาจักร ภายใน 3 วัน รวมทั้งเห็นชอบให้โรงสี ที่เข้าร่วมโครงการประกันราคาข้าวกว่า 90 แห่ง ที่รับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาอ้างอิง สามารถนำข้าวเปลือกที่รับซื้อไปแปรสภาพเป็นข้าวสารได้ในอัตรา 20-30% ของปริมาณข้าวที่รับซื้อ โดยที่รัฐบาลจะจ่ายค่าแปรสภาพให้โรงสีในอัตรา 500 บาทต่อตัน การอนุญาตให้โรงสีที่รับซื้อจากชาวนาในราคาอ้างอิง สามารถนำข้าวมาแปรสภาพได้ เพื่อลดพื้นที่จัดเก็บข้าวเปลือกของโรงสี ซึ่งจะช่วยให้โรงสีรับซื้อข้าวจากชาวนาเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินค่าแปรสภาพข้าว เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่โรงสี

นายไตรรงค์ กล่าวว่า กขช.ยังเห็นชอบมาตรการให้โรงสี ที่เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา แล้วนำข้าวมาแปรสภาพเป็นข้าวสาร สามารถนำข้าวสารใหม่มาแลกข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลในอัตรา 1 ต่อ 1 โดยมีเงื่อนไขว่า โรงสีจะต้องรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาอ้างอิงบวกอีกตันละ 300 บาท

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีข้าวนาปรังที่เหลืออยู่และกำลังจะออกสู่ตลาดประมาณ 1.8 ล้านตัน หากคำนวณจากเงินที่รัฐบาลจะต้องจ่ายชดเชยให้กับชาวนา ในโครงการประกันราคาข้าวตันละ 2 พันบาท รวมกับค่าแปรสภาพข้าวให้แก่โรงสีบางส่วน คาดว่างบประมาณที่จะใช้ทั้งหมดประมาณ 4 พันล้านบาท สถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำอย่างหนักในขณะนี้ โดยราคาข้าวนาปรังในบางพื้นที่ราคาลดลงมาอยู่ที่ 4-5 พันบาทต่อตันเท่านั้น โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวลดลง เกิดจากแรงกดดันสต็อกข้าวรัฐบาลที่มีอยู่สูง 5-6 ล้านตัน ประกอบกับข้าวนาปรังที่ทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แม้ผลผลิตในหลายประเทศจะได้รับความเสียหาย แต่มีรัฐพี่อื่นที่สามารถทดแทนได้ ส่งผลให้ผู้ซื้อรอเวลาในการสั่งซื้อข้าว โดยมีการคาดการณ์ว่าราคาจะตกต่ำลงไปอีก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ชง กชช.ยึด'ราคาพื้นฐาน'จ่ายชดเชยชาวนา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ปัญหาการค้าข้าว ตกต่ำ โดยมีผู้แทนสมาคมชาวนา ผู้ส่งออกและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เมื่อที่ 25 เม.ย. ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ เสนอคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) เพื่อนำราคาพื้นฐาน (Floor Price) มาเป็นเกณฑ์อ้างอิงจ่ายค่าชดเชยให้ ชาวนาตามโครงการประกันรายได้ ซึ่งมีราคาเฉลี่ยสูงกว่าการคำนวณราคาอ้างอิงเดิม จากการนำราคาข้าว ย้อนหลัง 7 วัน ทำให้ชาวนาได้เงินชดเชยจากโครงการฯสูงกว่าการคำนวณราคาอ้างอิงเดิม

สำหรับราคา Floor Price คำนวณจากราคาข้าวในอดีตย้อนหลังสามปี ราคาปัจจุบันเฉลี่ยทุก 7 วัน ราคา ในอนาคตที่นำมาจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยราคา Floor Price ณ วันที่ 20-25 เม.ย.ล่าสุดข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้น 15% ต้นละ 8,918 บาท ขณะที่ราคาอ้างอิงที่คำนวณจากราคาข้าวช่วง 7 วันอยู่ที่ต้นละ 9,142 บาท ชดเชยต้นละ 858 บาท ส่วนราคาที่ซื้อขายจริงในตลาดเฉลี่ยต้นละ 7,000-7,500 บาท หากยึดราคาตลาดจริงจะ ทำให้ชาวนาได้เงินชดเชยสูงถึงต้นละ 2,800 บาท

นางพรทิวา กล่าวว่การประชุมได้ข้อสรุปแผนดูแลเสถียรภาพราคาให้ปรับตัวดีขึ้น ว่าให้กชช.พิจารณา แผนการให้โรงสีซื้อข้าวในราคาตลาด โดยนำราคาตลาดปัจจุบันบวกเพิ่มต้นละ 300-500 บาท วิธีดังกล่าวโรงสี ต้องเข้ามาซื้อข้าวแข่งกับรัฐ ที่จะเปิดโครงการตั้งโต๊ะรับซื้อในราคา Floor Price ควบคู่กัน

"หลักการพิจารณาของที่ประชุมเน้นการแก้ปัญหาของชาวนาและไม่ให้บิดเบือนกลไกตลาด เพราะมีการ ซื้อขายข้าวทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ในราคาสูงกว่าซึ่งโรงสีที่ร่วมโครงการซื้อนำตลาดกับเรา ก็จะได้สิทธิพิเศษคือ นำ ข้าวใหม่มาแลกข้าวเก่าในสต็อกรัฐบาลที่มีราคาดีกว่าและเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่า ส่วนโรงสีที่ร่วม โครงการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากรัฐจะได้ค่าจ้างสีแปรสภาพข้าว" นางพรทิวา กล่าว

ทั้งนี้ ข้าวที่จะออกสู่ตลาดช่วงนี้จะมีปริมาณ 2 ล้านตัน ตามแผนที่จะเสนอ กชช.รัฐพร้อมจะรับซื้อไม่ จำกัดเพื่อให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ พร้อมหารือในการประชุม กชช.เกี่ยวกับการบริหารสต็อกข้าว ผ่านการขาย ข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ต้องกำหนดแนวทางที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดรวม ที่ประชุมผู้แทนจากสมาคม ชาวนาได้ เสนอให้โครงการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากชาวนาใช้ราคาประกัน โดยข้าวขาวความชื้น 15% ต้นละ 1 หมื่น บาท

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่าขณะนี้ราคาข้าวตกต่ำรวดเร็ว บางพื้นราคาต่ำ มากเหลือต้นละ 4,000-5,000 บาท ขณะที่ราคาอ้างอิงที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นราคาที่สูงเกินจริง ทำให้ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนการประกันราคาข้าวได้ส่วนต่ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงควรประกาศราคาให้ ไกลเคียงกับตลาด หรือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าต้นละ 7,000 บาท เพื่อให้ชาวนาได้เงินชดเชยสูงขึ้น หรือมีรายได้ใกล้เคียง กับราคาประกันที่รัฐประกาศไว้คือต้นละ 1 หมื่นบาท ส่วนราคาตั้งโต๊ะรับซื้อก็ควรสูงกว่าราคาอ้างอิง เพื่อดึงราคา ตลาดให้เพิ่มขึ้น ควรอยู่ที่ต้นละ 9,000 บาท

"ราคาที่ชาวนาอยู่ได้ไม่ควรต่ำกว่า 10,000 บาท ไม่ว่ารัฐจะเข้ามาช่วยเหลือแนวทางใด รวมแล้วไม่ต่ำ กว่า 10,000 บาท" นายประสิทธิ์ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ชง'กชช.'เลือกราคาตลาดอ้างอิงข้าว

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์ ราคากลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวเปลือก วานนี้ (23 เม.ย.) ว่ากระทรวงพาณิชย์เสนอให้ คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) ที่จะประชุมในวันที่ 26 เม.ย. นี้ โดยมีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รอง นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ กชช.เลือกการใช้ราคาตลาดที่มีการซื้อขายกันจริงในปัจจุบัน มาเป็นราคาอ้างอิง แทน หรือจะให้คงใช้ราคาอ้างอิงที่กำหนดจากราคาพื้นฐาน (Floor Price) ต่อไป

ทั้งนี้ ชาวนาได้ร้องเรียนก่อนหน้านี้ว่า การใช้ราคาอ้างอิงที่รัฐประกาศทุก 7 วัน ทำให้ชาวนาได้ค่าชดเชยจากโครงการประกันรายได้ ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เพราะราคาตลาดที่มีการซื้อขายจริงต่ำกว่าราคาอ้างอิง ดังนั้นหากรัฐหันมาใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ ในการจ่ายเงินชดเชยให้ชาวนา จะช่วยลดความเดือดร้อนให้ชาวนาได้

นายบรรยง กล่าวว่า สำหรับราคาพื้นฐานในการคำนวณราคาข้าวในอดีตย้อนหลัง 3 ปี ราคาปัจจุบันเฉลี่ยทุก 7 วัน และราคาในอนาคตที่นำมาจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (afet) โดยราคาพื้นฐาน ณ วันที่ 20 เม.ย.ล่าสุดข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้น 15% ต้นละ 8,918 บาท ทำให้ราคาอ้างอิง อยู่ที่ต้นละ 9,142 บาท ชดเชยต้นละ 858 บาท แต่ราคาซื้อขายจริงในตลาดเฉลี่ยต้นละ 7,000-7,500 บาท

"ต้องให้ กชช. เลือกว่าจะใช้ราคาอะไรเป็นเกณฑ์ชดเชย เพราะถ้าใช้ราคาอ้างอิงเดิม ชาวนาก็ได้ชดเชยน้อย แต่ต้นละไม่ถึงพันบาท แต่ถ้าใช้ราคาตลาดก็ต้องชดเชยต้นละ 2.8 พันบาท" นายบรรยง กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแผนตั้งราคาข้าว ผ่านการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและภาวะตลาดต่างประเทศมีความต้องการซื้อน้อย ให้ที่ประชุม กชช.พิจารณาด้วย โดยวันที่ 25 เม.ย. นี้ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญผู้ส่งออกข้าว โรงสีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกันรายได้ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาในราคานาตลาด หรือ ราคาFloor Price และการปรับสูตรคำนวณราคาอ้างอิงข้าวให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่แท้จริง

เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้โรงสีเป็นหน่วยงานซื้อข้าวจากชาวนา แต่จะให้โรงสีเป็นผู้รับซื้อโดยตรง หรือให้เพียงเป็นตัวแทนของรัฐ จะต้องหารืออีกครั้ง โดยโรงสีที่ร่วมโครงการจะได้รับแรงจูงใจ คือ การได้ค่าสีแปรจากรัฐในอัตราใหม่คือต้นละ 75 บาท ซึ่งจะทำให้โรงสีมีงานทำและการสีแปรเป็นข้าวสารจะทำให้มีพื้นที่เก็บรักษาข้าวได้เพิ่มขึ้น มากกว่าการเก็บในรูปข้าวเปลือก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่าโรงสีส่วนใหญ่มีข้าวในสต็อกของตัวเองจำนวนมาก อาจไม่ต้องการร่วมโครงการ จึงกำหนดแนวทางนำข้าวใหม่มาแลกข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาล รัฐได้ข้าวใหม่มาเก็บไว้ โดยไม่ได้เป็นการเพิ่มปริมาณ สต็อกที่มีอยู่ปัจจุบัน

นายบรรยง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ประเมินปริมาณผลผลิตนาปีขณะนี้ จะออกสู่ตลาด 1.8 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 1 ล้านตันข้าวสาร และตามแผนตั้งราคาข้าวให้สูงขึ้น เชื่อว่ารัฐจะต้องซื้อข้าวจากตลาดประมาณ 5 แสนตันข้าวสาร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำข้อมูลปริมาณผลผลิต ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อจะได้ประสานกับโรงสีในการเปิดจุดรับซื้อที่เหมาะสม

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจ](#)

ไทยตั้งเป้าสร้างศูนย์วิจัยพัฒนาข้าวครบวงจรทัดเทียมอิรีภายใน 5 ปี

นายอภิชาติ จงสกุล โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านการพัฒนางานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยด้านข้าวทั้งที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตและส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน รับผิดชอบโครงการจัดทำศูนย์วิจัยพัฒนาข้าวแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3-4 ปีจึงจะแล้วเสร็จ โดยขณะนี้ ได้มีการเสนออนุมัติงบประมาณปี2554ดำเนินการในระยะแรกในปี 72.8ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ทั่วประเทศมีประมาณ 27 ศูนย์ แต่ยังคงพบว่ามีปัญหาการขาดแคลน งบประมาณและนักวิจัยพันธุ์ข้าว ตั้งเป้าให้เป็นแหล่งรวบรวมนักวิจัยและงานวิจัยด้านข้าวเทียบเท่าระดับโลก หรือสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (อิรี) ภายใน 5 ปีข้างหน้า

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ข้าวจึงเป็นพืชที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งประเทศ โดยมีชาวนา ประมาณ 17 ล้านคน หรือ 3.7 ล้านครัวเรือน จากเกษตรกรทั้งหมด 5.6 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 66 ทำการเพาะปลูกข้าวปีละประมาณ 56-58 ล้านไร่ ได้ผลผลิตปีละประมาณ 28-30 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 180,000-200,000 ล้านบาท สามารถส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศปีละประมาณ 7.3-7.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นอันดับ 1 ของโลก ต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี สร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศปีละประมาณ 80,000-100,000 ล้านบาท ดังนั้น เราจำเป็นต้องเร่งพัฒนางานวิจัยด้านข้าวให้ครอบคลุมในทุกด้าน เพราะขณะนี้ประเทศไทยกำลังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวถ้าเราไม่เร่งดำเนินการเราอาจจะไม่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

"พรทิวา" เล็งรัฐตราค่าอ้างอิงข้าว

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์ราคากลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวเปลือก จะหารือภายในสัปดาห์นี้ เพื่อทบทวนสูตรคำนวณเกณฑ์ราคากลางอ้างอิง ให้สะท้อนความเป็นจริง โดยเกณฑ์ราคาใหม่จะนำมาใช้ในการประกาศครั้งต่อไปวันที่ 25 เม.ย. ซึ่งสูตรใหม่อาจเพิ่มความสำคัญ ในเรื่องราคาซื้อขายล่วงหน้า จากเดิมจะยึดราคาซื้อขายย้อนหลังเป็นหลัก

ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานภายในสัปดาห์นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการเสริม ในการพยุงราคาข้าว โดยใช้มาตรการซื้อข้าวใหม่แลกข้าวเก่า ตั้งเพดานราคาขั้นต่ำสำหรับข้าวส่งออก และจูงใจพ่อค้าคนกลางในการซื้อข้าวเปลือกในตลาดเพิ่มเติม

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มาตรการพยุงราคาข้าวที่จะเสนอ เช่น การตั้งโต๊ะรับซื้อราคาสูงกว่าราคาอ้างอิงตันละ 200-300 บาท พร้อมกับขอมติ กขช. ใช้วิธีการแลกข้าวระหว่างข้าวรัฐและเอกชน

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือถึงนางพรทิวา ระบุถึงความเดือดร้อนของชาวนาจากราคาข้าวตกต่ำ การถูกกดตรารับซื้อข้าว และเปิดจุดรับซื้อข้าวไม่เพียงพอ ทำให้ราคาข้าวลดลงเหลือ ตันละ 4,800-5,500 บาท จากช่วงสงกรานต์อยู่ที่ตันละ 5,800-6,300 บาท

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาข้าวลดลงมากในสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดไม่มีความต้องการโดยปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในแอฟริกา ยุโรปดีขึ้น เช่นเดียวกับอินเดียและฟิลิปปินส์

"ขณะนี้ราคาลงเร็วผู้ส่งออกไม่มีตลาด จึงไม่จำเป็นต้องซื้อข้าวไปส่งออก ส่งผลต่อเนื่องให้ราคาภายในตกต่ำ ประกอบกับแรงกดดันเรื่องสต็อกข้าวที่มีอยู่ในมือโรงสีและผู้ส่งออกก็กดดัน ให้ต้องเร่งหาทางระบายออกเพื่อลดการขาดทุน" นางสาวกอบสุข กล่าว

ราคาส่งออกข้าว (เอฟ.โอ.บี) ณ วันที่ 21 เม.ย. ข้าวหอมมะลิ ตันละ 1,102 ดอลลาร์ ลดลงจาก วันที่ 7 เม.ย. ตันละ 1,092 ตัน ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ตันละ 482 ดอลลาร์ ลดลงจากตันละ 510 ดอลลาร์ ข้าว 5% ตันละ 451 ดอลลาร์ ลดลงจากตันละ 478 ดอลลาร์ ข้าว 25% ตันละ 394 ดอลลาร์ ลดลงจากตันละ 421 ดอลลาร์

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภาวะการค้าข้าวภายในประเทศเดือนเม.ย. ราคาลดลงอย่างรวดเร็วจากปัญหาทางการเมือง และผู้ประกอบการค้าขาดความมั่นใจ แต่คาดว่าเมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย ราคาข้าวน่าจะดีขึ้นเพราะอยู่ในจุดต่ำสุด ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งดำเนินการจัดทำ

ประกันรายได้ให้เกษตรกรอย่างจริงจัง และโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ให้ดอกเบี๋ยถูกเพื่อเก็บข้าวเปลือก
ชะลอการขายข้าวและปรับราคาอ้างอิง พร้อมก็บรรยายข้าวสต็อกรัฐสู่ตลาดต่างประเทศเท่านั้น

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ราคาข้าวตกต่ำในช่วงนี้
เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าชะลอการสั่งซื้อ ทำให้โรงสีและผู้ส่งออกในประเทศชะลอตาม โดยประเทศผู้นำเข้ายัง
มองว่าไทยมีสต็อกจำนวนมาก และรัฐบาลมีแผนระบายสต็อก ประกอบกับช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี ข้าวนาปรัง
จะทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้กลุ่มประเทศผู้นำเข้ารอดูท่าที เพื่อหาช่องทางสั่งซื้อในช่วงที่ราคาข้าว
ตกต่ำที่สุด

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว
ในช่วงวันที่ 1-22 เม.ย. 2553 มีจำนวน 380,798 ตัน มูลค่า 178.797 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 616,438 ตัน มูลค่า 256.381 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1
ม.ค. - 22 เม.ย. 2553 มีจำนวน 1,672,691 ตัน มูลค่า 786.092 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่านมาที่ส่งออก 2,201,560 ตัน มูลค่า 895.447 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า ในปีงบประมาณนี้ นับตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 26.53 ล้านตัน
ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่สามารถจัดข้าว 27.35 ล้านตัน

ทางการอินเดียได้ขยายเวลามาตรการจำหน่ายข้าวสารและข้าวสารจากสต็อกของรัฐบาลออกสู่ตลาดใน
ประเทศออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 30 ก.ย. ศกนี้ โดยรัฐบาลได้จัดสรรโควตาข้าวสารไว้จำนวน 2.08 ล้าน
ตัน แต่ในขณะนี้ขายออกไปได้เพียง 1.2 ล้านตันเท่านั้น ในขณะที่ข้าวสารจัดสรรไว้จำนวน 1 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การผลิต
และการค้าข้าวของประเทศพม่าว่า ในปีการผลิต 2010/11 ผลผลิตข้าวคาดว่าจะมีจำนวน 19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีการผลิตก่อนประมาณ 4% เพราะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่มีการปรับปรุงการผลิตทำ
ให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น และการได้รับสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกทำให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่สำคัญ
มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม USDA คาดว่าการส่งออกข้าวในปี 2010 นี้ จะมีปริมาณ 600,000 ตัน ลดลงจากปีก่อน
หน้าที่ส่งออกมากถึง 1 ล้านตัน ทั้งนี้เนื่องจากสต็อกข้าวตอนต้นปีการผลิต 2010/11 มีปริมาณลดลงจากปีก่อน
หน้า จึงทำให้เหลือข้าวที่สามารถส่งออกได้ลดลง

ที่มา USDA

ฟิลิปปินส์

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า Inter-Agency Committee in Rice and Corn (IAC) ในสังกัดกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ได้เสนอให้นำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 955,000 ตัน เพื่อให้มีสต็อกสำรองเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 90 วัน จากที่คาดว่าจะมีสต็อกข้าว 2.31 ล้านตัน ณ วันที่ 30 มิ.ย. ซึ่งเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศประมาณ 64 วัน (เมื่อคำนวณจากความต้องการบริโภคข้าวทั้งประเทศวันละประมาณ 36,200 ตัน)

รัฐบาลได้คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวในช่วงเดือนม.ค. - มิ.ย.ในปีนี้จะลดลง 1.72% ต่อปี เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้สภาพอากาศแห้งแล้ง

ที่มา Riceonline.com

ออสเตรเลีย

ทางการคาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวในปี 2010 นี้ จะมีปริมาณ 133,000 ตัน ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะอยู่ที่ประมาณ 1.76 ตัน ซึ่งลดลงจากที่ก่อนหน้านี้เคยประมาณการว่าจะมีผลผลิตข้าวปริมาณ 175,000 ตัน จากผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 1.5 ตัน

ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่า เกษตรกรกำลังประสบปัญหาการระบาดของตักแตน โดยเริ่มพบการระบาดเมื่อเดือน มี.ค. ที่รัฐ New South Wales, South Australia และ Southwest Queensland และสถานการณ์ได้เริ่มรุนแรงขึ้นในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การระบาดดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในปีนี้นัก แต่ก็ควรจะมีการกำจัดให้หมดไปก่อนเริ่มการเพาะปลูกในรอบถัดไป

ที่มา Riceonline.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (The European Union) ได้ยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2006 แล้ว หลังจากที่สหพันธ์ข้าวสหรัฐฯ (U.S. Rice Federation) ได้ดำเนินการพิสูจน์แล้วว่าผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2009 ไม่มีการปนเปื้อนข้าว GMO แล้ว (LL Rice 601) และได้มีการรับรองว่าผู้ส่งออกข้าวของสหรัฐฯจะยังคงดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนอย่างเข้มงวดต่อไป

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนเมษายน 2553 ว่าสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวของไทยยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยราคาข้าว 100% ชั้น 2 เฉลี่ยอยู่ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน สำหรับข้าวเกรด US#2/4 ของสหรัฐฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 502 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากเดือนก่อน 31 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลาง (California medium grain #1/4) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 575 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากเดือนก่อน 50 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้พยากรณ์ผลผลิตข้าวของโลกปี 2552/53 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 440.81 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 447.2 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2551/52 เนื่องจากในช่วงฤดูเพาะปลูกหลักของอินเดีย ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง และประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญจนส่งผลให้ผลผลิตลดลง โดยคาดว่าจะมีผลผลิตเพียง 87 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศอื่นที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บราซิล และปากีสถาน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศสหรัฐฯ จีน พม่า เวียดนาม และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2552/53 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.3 ล้านตันข้าวสาร

ทางด้านกรบริโภคข้าวนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าในปี 2552/53 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 4401.51 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 437.31 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2551/52 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือ ปลายปีคาดว่าจะลดลงจาก 90.89 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2551/52 เหลือ 90.2 ล้านตันข้าวสาร เพราะคาดว่า ปริมาณสต็อกข้าวของอินเดีย และฟิลิปปินส์จะลดลง ส่วนประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกจะเพิ่มเป็น 5.8 ล้านตันข้าวสาร

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2552/53 คาดว่าจะมีปริมาณ 29.97 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 28.77 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2551/52 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้า 2.6 ล้านตัน ตามด้วยอิรัก ซาอุดีอาระเบีย บังคลาเทศ บราซิล แอฟริกาใต้ ไต้หวัน รัสเซีย สิงคโปร์ และคิวบา จะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออกลดลงเหลือ 2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ประเทศไทย จีน ปากีสถาน และสหรัฐฯ ทั้งนี้ในปี 2552/53 คาดว่าไทยจะส่งออก 10 ล้านตัน สำหรับเวียดนามนั้นคาดว่าในปี 2552/53 คาดว่าจะส่งออก 5.75 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชาคาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.6 และ 0.8 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา *USDA*

